

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๔/๕๖๕

๓๐๓ ๖๒-๙

๒ ๕๖๕

๑๐-๓๐

สคค.

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๕5613/65

2 มิ.ย. 2565 เวลา 10.20 น



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขออนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐
ต่อคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๗๑๘
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง การขออนุมัติ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐
๒. มอบหมายให้กระทรวง กรม องค์การและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ถือปฏิบัติตามแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐
๓. มอบหมายให้สำนักงานประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและผลักดันให้มิงบประมาณ
เชิงบูรณาการด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
๔. มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับ จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์และบรรจุ
แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ในแผนการปฏิบัติราชการประจำปีด้วย
๕. มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสนับสนุนที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าความเสียหายในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
จากสาธารณภัยในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข การผลิต การเกษตร การศึกษา ที่อยู่อาศัย
สาธารณูปโภคที่สำคัญ การให้บริการขั้นพื้นฐาน โบราณสถาน และการท่องเที่ยว
๖. มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความคุ้มค่า (cost effective analysis) ในการลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง
จากสาธารณภัย

/๗. มอบหมาย...

๗. มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค รวบรวมข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยส่งให้คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อการประเมินมูลค่าความเสียหายเพื่อการลงทุนด้านสาธารณภัยในอนาคต

๘. มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส่งเสริมการจัดทำการประกันสำหรับสาธารณภัยในราคาที่เหมาะสมกับประชาชน เพื่อลดมูลค่าการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากรัฐบาล ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสอดคล้องกับแนวโน้มของสาธารณภัยที่มีแนวโน้มการเกิดสูงขึ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมีการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามแผน เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำค่าเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นรายปี ตามกรอบแผนดังกล่าว โดยพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามภารกิจเท่าที่จำเป็น คำนึงถึงความประหยัดและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ตลอดจนพิจารณาถึงแหล่งเงินนอกงบประมาณ การหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก รวมทั้งความพร้อมและความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนดังกล่าว ควรให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมโดยบูรณาการการทำงาน รวมถึงมีกลไกในการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในภาพรวมทั้งระบบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๒๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๓๔